

CẦN XỬ LÝ HÌNH SỰ HÀNH VI TẤN CÔNG TU SĨ



Trước hành vi tấn công, nhục mạ hai công dân mang hình thức tu sĩ trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng xấu đến nền văn minh xã hội, đi trái với truyền thống tín ngưỡng, kính trọng người tu hành.

Tác giả: **Võ Đào Phương Trâm**

Trong những ngày vừa qua, mạng xã hội có lan truyền hình ảnh [hai người trong hình thức tu sĩ](#)

bị một người đàn ông chạy xe máy tấn công, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, qua sự việc này, chúng ta cần nhìn nhận và có những đề nghị như sau:

Việc một tu sĩ đi khất thực, chúng ta chưa phân biệt người đó có phải tu sĩ Phật giáo thật hay không nhưng điều trước tiên là mỗi công dân đều quyền tự do tín ngưỡng, có quyền tu tập và được pháp luật bảo vệ về tính mạng, về quyền con người, thế nên việc một người nào đó tùy tiện hành hung người khác là hành vi xâm phạm thân thể, vi phạm về mặt pháp luật, vi phạm quyền tự do tu tập, tự do tín ngưỡng của công dân.

Một người tu sĩ khi đi khất thực trên đường phố, họ không bắt buộc ai phải cho, nếu ai có lòng từ tâm bố thí cúng dường thì họ nhận, họ không có hành vi áp đặt hay đòi hỏi, vậy nên việc xúc phạm, đánh đập, thóa mạ người tu hành trong việc khất thực là việc làm không mang tính đạo đức, thiếu lòng từ bi và trái pháp luật.



Nếu một người dưới hình thức tu sĩ, họ có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tôn giáo, gây ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến tăng, ni thì cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật, còn nếu bản thân người tu sĩ đó chưa làm gì sai, không ai được tùy tiện có hành vi cấm cản, xâm phạm đến thân thể, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự người đó.

Việc sử dụng bạo lực để thị uy và lấn át người yếu thế, hành vi bạo lực như một cách ứng xử

thể hiện sức mạnh chân tay nhưng đó lại là sức mạnh của sự thô bạo và thiếu kiểm soát, thiếu văn hóa trong thời đại văn minh.

Bạo lực trong xã hội là một vấn nạn khiến cho tính nhân đạo trong con người bị suy giảm, những mâu thuẫn sẽ giải quyết dưới hình thức tệ hại nhất, dẫn đến sự thương tổn và căng thẳng, nhất là khi hành vi bạo lực đó lại dành cho những người mang hình thức tu sĩ, những người vốn nhẫn nhịn và không sân si, không chống trả lại người khác.

Việc hành hung hai vị tu sĩ từ người đàn ông đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, đây được xem là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, hung hăng, xem thường pháp luật và trái với đạo đức con người, đi ngược với tinh thần nhân văn trong xã hội.

Hình ảnh người đàn ông liên tục xô đẩy, túm áo, tát và chỉ tay vào mặt hai người tu sĩ, khi hai vị này quay đi, không hề có hành động chống trả thì người đàn ông vẫn tiếp tục chạy xe theo để đánh vào đầu người tu sĩ là một hành vi vô cùng phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, gây bức xúc dư luận, đặc biệt là trong cộng đồng phật tử..

Đây còn xem là hành vi cản trở, xâm phạm tín ngưỡng tôn giáo đối với người tu hành, nếu không lên án và có biện pháp xử lý thích đáng thì việc hành hung tu sĩ, hành hung người yếu thế sẽ tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến thân thể, tính mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần người khác.

Mặc dù thời gian qua, có một số trường hợp tu sĩ có những phát ngôn không đúng tinh thần nhà Phật, gây ảnh hưởng đến [người tu hành chân chính](#) và nhận nhiều phản ảnh trái chiều trong cộng đồng nhân dân phật tử nhưng chúng ta không vì lý do đó mà tùy tiện nhục mạ, hành hung thô bạo những người tu sĩ khác. Mọi hành vi mượn gió bẻ măng, té nước theo mưa để thể hiện sự hiềm khích, thù ghét cá nhân không đúng người, không đúng hoàn cảnh là hành vi thể hiện bản chất thô lỗ, xúc phạm người tu hành thì xã hội cần phải lên án và xử lý theo pháp luật.



Một đất nước có pháp luật, con người được pháp luật bảo vệ thì không thể để xảy ra tình trạng ngang nhiên tấn công người khác, xem đó như một kiểu ra oai, một cách để trừng trị nhằm thỏa mãn sự ghét bỏ của mình, một xã hội văn minh sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nếu ai sai, pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý cá nhân người đó.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, mọi hành vi gây xung đột, thù hận đều là hành vi gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước hành vi tấn công, nhục mạ hai công dân mang hình thức tu sĩ của người đàn ông trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng xấu đến nền văn minh xã hội, đi trái với truyền thống tín ngưỡng, kính trọng người tu hành. Để tránh xảy ra tình trạng tương tự, tránh để bản thân người tu hành trở thành nạn nhân cho những kẻ côn đồ, chúng tôi kính đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi tấn công bạo lực, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Nếu không có biện pháp răn đe thì vô tình cổ súy cho hành động uy hiếp người vô tội, tự do tùy tiện xâm phạm hành hung tu sĩ, vốn dĩ là những người không mạnh động, không chống trả bằng hành vi bạo lực.

Tác giả: **Võ Đào Phương Trâm**

Chú thích: Bài viết thể hiện ý kiến, cách hành văn và quan điểm của một công dân hiện sinh

sống tại Tp.Hồ Chí Minh